

# YENGO รุกตลาดแอดเน็ตเวิร์ค ปล่อยอีก 2 บริการ ใหม่ YENGO Premium และNytive



ปัจจุบันนักการตลาดบริษัทต่างๆ ทั้งใหญ่และเล็ก ต่างหันมาทุ่มงบประมาณซื้อสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของครึ่งปีแรกนั้นเติบโตขึ้นถึง 30% เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมน่าจะเกินหนึ่งพันล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ การแข่งขันในตลาดสื่อออนไลน์นี้ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน

YENGO AD Network เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สื่อโฆษณาออนไลน์ในตลาดนั้นมีอยู่หลายประเภท ทั้งแบบ search, social media, video และ display ad แต่ละประเภทก็มีเจ้าตลาดที่ความแข็งแกร่ง เป็นผู้นำและผูกขาดการให้บริการที่แตกต่างกันไป YENGO เองอยู่ในตลาดของ Display AD เราเป็น AD Network ที่ได้พัฒนาตัวเองเติบโตมาอยู่ในอันดับต้นๆไทยได้ในเวลาไม่กี่ปี ซึ่งปัจจุบันเราได้ก้าวมาอยู่อันดับ 2 ในตลาดรองจากเจ้าใหญ่อย่าง Google เท่านั้น

ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ถือได้ว่าเราเติบโตเกินจุดที่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งจำนวนลูกค้าและรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นกว่า 40% เรียกได้ว่ามีอัตราการเติบโตที่มากกว่าตลาดโดยรวม นอกจากนี้ ในส่วนของ publisher ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเติบโตของตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ เรามีทั้งลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยที่มาใช้บริการ เพราะระบบของ YENGO ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถวางโฆษณาของลูกค้าได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อจริง ตรงความต้องการในต้นทุนที่คุ้มค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เมื่อ YENGO ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ จึงเกิดการบอกต่อ และลงโฆษณาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า YENGO เราเน้นเรื่อง Performance เป็นหลัก และนับเป็นจุดแข็งสำคัญของเรา

YENGO Premium และ Nytive บริการใหม่ตอบโจทย์ความต้องการทุกกลุ่ม

เนื่องจากความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า ทั้งบริษัทขนาดเล็กจนถึงแบรนด์ใหญ่ๆ ความต้องการและรูปแบบการนำเสนอจึงย่อมมีความแตกต่างกันไป โดยกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก หรือSME ให้ความสำคัญกับเรื่องการขาย กลุ่มแบรนด์ขนาดใหญ่จะเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์เป็นหลัก เราจึงเปิดบริการใหม่ YENGO Premium ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแบรนด์ที่เน้นภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร ระบบ YENGO Premium จะช่วยจัดการให้โฆษณาของแบรนด์เหล่านั้นไม่ไปแสดงร่วมกันกับหมวดสินค้าที่ไม่เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานช่วยดูแลจัดการให้ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มแคมเปญ แตกต่างจาก AD Network เจ้าใหญ่ที่ลูกค้าต้องจัดการเอง หรือให้เอเจนซีเป็นคนช่วยจัดการ

อีกหนึ่งบริการใหม่ แพลตฟอร์มที่จะช่วยโปรโมทเว็บไซต์ (Publisher) ในรูปแบบของคอนเทนต์ ก็คือ Nytive (Content Recommendation Platform) ระบบที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ ที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมคุณภาพ และกระจายคอนเทนต์ให้ไปแสดงบนเว็บไซต์ชั้นนำของไทย แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลดความยุ่งยากด้วยการดูแลของทีมงาม ที่ช่วยจัดการให้ทั้งหมด เป็นบริการที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เจ้าของเว็บสามารถเพิ่มรายได้ในอีกทางหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.Nytive.com](http://www.Nytive.com))

YENGO อีกหนึ่งทางเลือก ที่คุณเชื่อมั่นได้

นอกจากความมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของโปรดักส์แล้ว เรายังได้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น บล็อกให้ความรู้ในเรื่องดิจิทัล สื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด ปัจจุบันนี้ เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AD Network ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าคู่แข่งอื่นๆในระดับโลก สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท และพร้อมที่จะรองรับระบบการซื้อขายแบบ Programmatic ในอนาคตอันใกล้นี้ และที่สำคัญที่สุด เราต้องแข่งกับตัวเราเองเพื่อให้ทันต่อสภาวะของตลาดสื่อออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับได้ว่าตอนนี้เราได้พัฒนามาถึงในระดับหนึ่งที่ใกล้เคียงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้ว